



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กิจกรรม : การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

www.nakwang.go.th

ชื่อกิจกรรม/โครงการ : ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

๑. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
๒. การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๓๙ คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาแก้ว
ประชาชนตำบลนาแก้ว ได้แก่ ตัวแทนอปพร. ตัวแทนอสม. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

ผลจากการมีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้มีส่วนร่วม จำนวน ๓๙ คน
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยการเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน โดยการวิเคราะห์ปัญหา ภายใต้อข้อมูล สถานการณ์และข้อจำกัดของหมู่บ้าน โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และให้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่ง
นำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และผ่านไปด้วยดี โดยประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นำผลสรุปของโครงการ/กิจกรรมประชุมประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาและ
ความต้องการ ความเดือดร้อน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นนำไปพิจารณาจัดหางบประมาณและจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายทวิชา อินสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ภาพกิจกรรม



